

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน โครงการฟันดี ยิ้มสวย

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน(ระบุชื่อ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองระระ มีความประสงค์จะจัดทำแผนงานขอเสนอแผนงาน โครงการฟันดี ยิ้มสวย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบาละได้ เป็นเงิน ๑๑,๑๕๐.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ส่วนที่ ๑: รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

สุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับสุขภาพร่างกาย การดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีจึงมีผลต่อการมีสุขภาพกายที่ดีด้วย แต่ปัญหาสุขภาพช่องปากนั้นไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากภายในช่องปากเพียงอย่างเดียว แต่มีตัวปัญหาซึ่งเกิดจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันด้วย ยกตัวอย่างเช่นโรคฟันผุซึ่งเป็นปัญหาในช่องปากที่พบได้ทั่วไป ก็มีปัจจัยร่วมหลายๆ อย่างที่ส่งเสริมให้เกิดโรคนอกเหนือไปจากเชื้อโรคในช่องปาก เช่น อาจมาจากตัวบุคคลเองที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพช่องปากและการทำความสะอาดช่องปากของตนเอง การอยู่ในครอบครัวที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ หรือ สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ไม่เอื้อต่อการใส่ใจสุขภาพช่องปาก นอกจากนี้สื่อโฆษณาเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มก็มีอิทธิพลอย่างมากในสังคมปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่างๆ ล้วนมีส่วนที่ทำให้เกิดโรคได้เช่นกัน

ดังนั้นหากเราวางรากฐานเรื่องสุขภาพและสุขภาพช่องปากแก่เด็กก่อนวัยเรียนพร้อมกับการสอดแทรกความรู้เรื่องการแปรงฟันที่ถูวิธี ในรูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กๆนั้น เพื่อให้เด็กได้ตระหนักเห็นว่า เรื่องของทันตสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ แล้วปรับเปลี่ยนปลูกฝังพฤติกรรม อาจจะทำให้ปัญหาสุขภาพในช่องปากโดยเฉพาะเด็กก็จะมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย

ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองระระ ตำบลบาละได้ จึงได้คิดจัดทำโครงการฟันดี ยิ้มสวย ปี ๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อที่จะกระตุ้นความสนใจของผู้ปกครองเด็กให้หันมาสนใจและให้ความรู้ทันตอนามัยเรื่องสุขภาพและสุขภาพช่องปากมากขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กได้รู้สึกรู้ว่าเรื่องทันตสุขภาพไม่ได้ไกลตัวและยากอย่างที่คิดและเพื่อให้ผู้ปกครองเด็กที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปเผยแพร่ยังกลุ่มเพื่อนตลอดจนผู้ใกล้ชิดต่อไป

๑. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

- ๑. เพื่อเสริมทันตสุขภาพให้เด็กก่อนวัยเรียน-ชั้นประถม
- ๒. ให้ความรู้เรื่องทันตอนามัยในผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน-ชั้นประถม
- ๓. ผู้ปกครองเด็กสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
- ๔. ผู้ปกครองเด็กสามารถถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มผู้ปกครองซึ่งกันและกันได้